

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2552

ผลงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2552

- การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)
- การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
- การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการसारวัตกรทททททท
- การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอการย้อมสีและการทำพ้ามัดหมี่
- การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์
- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่มุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม
- การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์



ชื่อผลงาน : การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

งบประมาณ 40,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการจากผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้รับการถ่ายทอด

ผลการดำเนินงาน นำเสนอผลงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ส่งตัวแทนชุมชนร่วมเสวนา เรื่อง ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ การทำผ้าและป่านครนารายณ์มัดย้อม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรสตรีบ้านทาน และชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานการเยี่ยมชมผลงาน กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ป่านครนารายณ์ ของผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารของกระทรวงฯและผู้บริหารท้องถิ่น



ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมวิชาชีพตามยุทธศาสตร์

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งบประมาณ 70,000 บาท

การดำเนินงาน จัดฝึกอบรม ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ให้ความรู้ทางวิชาชีพด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตรคือ 1.ปั้นตุ๊กตาจากกระดาษทิชชู 2. รัด มัด ย้อม 3. แต่งแต้มเติมลวดลายบนแก้วตัวโปรด

ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมด 68 คน ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.29



ชื่อผลงาน: การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ 40,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมชนเขตอุดมศักดิ์ โซติเวช และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดำเนินงาน จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2552 โดยร่วมจัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายในพื้นที่ 9 ตารางเมตร สาธิตเทคโนโลยีจำนวน 3 รายการคือ รูน้สุวรรณค้ำน้ำอ้อย การทำกรอบรูป โดนัทแป้งกล้วย จัดนิทรรศการถาวรร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3 รายการ คือ แป้งเผือกและผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยแมลงภู่ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการจำนวน 115 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 90 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50



ชื่อผลงาน : การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสมท.)

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ 66,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นการประเมินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552 ในตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูลทัศนคติ และจัดทำรายงานผลการติดตามในกิจกรรมการอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสมท. ตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสมท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 6 แห่ง ในมิติความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจากแบบประเมิน ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการอบรมของหน่วยงาน 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.15 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.00 และมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาและจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมและควรจัดในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย



ชื่อผลงาน : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการसारวัตสหารบก
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณ 300,000 บาท

การดำเนินงาน จากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการसारวัตสหารบก โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมการसारวัตสหารบก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ผลการดำเนินงาน

- 1.กิจกรรมการเรียนรู้ของเป็นลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 20 มิถุนายน 2552 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 341 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 90.80 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54
- 2.กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่หลักสูตรการชุบโลหะและหลักสูตรการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 25 กรกฎาคม 1-2 สิงหาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 106 คน การประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าอบรมพึงพอใจ ร้อยละ 91.00 หรือ พึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55
3. กิจกรรมการจัดทำสิ่งการเรียนรู้จัดทำเอกสาร จำนวน 2,000 เล่ม



ชื่อผลงาน : การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. พจนา นุ่มหันต์ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมชนพระเชตรอุดมศักดิ์
งบประมาณ 100,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ชุมชนมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเสื้อผ้าเกี่ยวกับการสร้างแบบเสื้อในลักษณะต่างๆ และการนำผ้าตีนจกที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าสตรี และต้องการแปรรูปผ้าตีนจกให้มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ชุมชนมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 65 ชุมชนมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประดิษฐ์สินค้าหัตถกรรม ร้อยละ 26



ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอการย้อมสีและการทำผ้ามัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ.สัมภาษณ์ สุวรรณศิริ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมชนพรเชตรอุดมศักดิ์
งบประมาณ 300,000 บาท

ผลการดำเนินการ

ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การย้อม และการทำผ้ามัดหมี่ เป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 20 คน ซึ่งจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้เกิดการสร้างรายได้แก่สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการออกแบบลายทอให้มีลายที่หลากหลาย และทำให้ผ้ามัดหมี่ที่ได้จากการย้อมมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น



ชื่อผลงาน : การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีไซติเวช
งบประมาณ 250,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

เริ่มตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552 ดำเนินการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552 เป้าหมาย 80 คน มีผู้รับบริการขอคำปรึกษา จำนวน 120 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด



ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณ 258,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552 ดำเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง หลักสูตรอบรม คือ เส้นพาสต้าจากข้าวไร่ การประกอบอาหารจากเส้นพาสต้า น้ามะม่วงพร้อมดื่ม ฮ้อยจ๊อสุขภาพ ธัญพืชสมุนไพร โดย อ.น้อมจิตต์ สุธิบุตร อ.เซาวลิต อุปสุภา อ.ธนาภ ใสตรีโยม อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และอ.ฐิติพร เฟื่องวัน อ.ชมพูนุช เผื่อนพิภพ ครั้งที่ 1 กลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 60 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.15 และ ครั้งที่ 2 กลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชนน้ำใจอารีย์ หมู่ 3 ตำบลหนองไธ้ อำเภออุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 60 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.44 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.80



ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ.วิเชียร มหาวัน / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ ผศ.ปรีติภา บุญศักดิ์

อ.ธนาธิป สะและหน่ย ผศ.วันดี มาตสถิต / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์

งบประมาณ 400,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานคลินิกเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานจังหวัดพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมแก่กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ผลการดำเนินงาน สร้างเครื่องมือสำหรับการเจียรไนเปลือกหอย ออกแบบเปลือกหอยเป็นเครื่องประดับและส่วนประกอบตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนบ้านบางมัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2552



ชื่อผลงาน : การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ. จุฑา พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ 250,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคลินิกเทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร

ผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสารข้อมูลเทคโนโลยีจำนวน 83 เทคโนโลยี จัดทำรายงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2549 - 2552 จำนวน 500 เล่ม ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 5 ประเภท แก่ผู้รับบริการจำนวน 410 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี 14 ครั้ง



ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ. จุฑา พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ 25,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ แป้งจากกล้วยน้ำว้า เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย เพื่อประเมินและติดตามผลความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ กลุ่มพัฒนาตำบลหัวโพ อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี และกลุ่มชุมชนโรงเรียนวัดหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำนวน 56 คน ณ โรงเรียนวัดหัวโพ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ต่อโครงการร้อยละ 90.40 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 การติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมร้อยละ 80.36 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน



ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสมท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ. จุฑา พืชรพีชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ 140,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการที่ผลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูป เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำธุรกิจสมุนไพรแปรรูป เพื่อประเมินและติดตามผลความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน ณ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2552 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2552 รวม 58 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 95.0 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75



ชื่อผลงาน : การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ. จุฑา พืชรพีชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ.สัมพันธ์ สุวรรณศิริ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์

งบประมาณ 300,000 บาท

การดำเนินงาน เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตรัง ในการประชุมการบูรณาการแผนงานคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาในรูปแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องประกอบการแต่งกายแก่ชุมชนจังหวัดอุดรธานี การทำสิริธรรมชาติในผ้าทอของชุมชนจังหวัดสระแก้ว ด้านคุณภาพเส้นใยและการแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดตรัง เพื่อประเมินและติดตามผลความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

1. การทำเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบการแต่งกาย แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านโคกสว่าง ตำบลสี้อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 31 คน ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มทอผ้าย้อมสิริธรรมชาติ บ้านโคกสว่าง ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 89.40 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47
2. อบรมการย้อมผ้าสิริธรรมชาติ แก่กลุ่มทอผ้าตำบลพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 ณ กลุ่มทอผ้าตำบลตาพระยา ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 92.00 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.60